



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), chiều ngày 21/7, đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức

Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Đồng chí là một trong những người

tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người sáng lập Công hội Đỏ Bắc Kỳ (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, lạc

quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã cống hiến trọn tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. (Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

Ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, ngày chủ nhật xanh, hành quân xanh



Chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng.

Sáng ngày 20/7, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tại huyện Vũ Thư.

Chiến dịch được triển khai trên địa bàn huyện Vũ Thư với các hoạt động: tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 13,5 triệu đồng tại xã Hiệp Hòa và xã Hồng Phong; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa với tổng số tiền 40 triệu đồng cho bà Đinh Thị Sửu, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa; khởi công công trình "Con đường bích họa" cho Trường

Tiểu học thị trấn Vũ Thư; đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiệp Hòa; triển khai mô hình "Hành trình thứ hai của lớp xe", đây là mô hình mới, sáng tạo của Đoàn Thanh niên thông qua việc tái chế lốp xe đã qua sử dụng để xây dựng công trình vui chơi cho các em thiếu nhi. Từ những hoạt động thiết thực này đã tạo động lực giúp các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Vũ Thư phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. (Xem tiếp trang 4)
TIẾN DAT - XUÂN PHƯƠNG

Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa

Vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 79.200ha. Nhờ tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất, chấp hành nghiêm để sản xuất nên hiện nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa.



Nông dân huyện Hưng Hà quây nylon bảo vệ lúa mùa.

Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, các địa phương chỉ đạo nông dân bón thúc kịp thời để lúa đẻ nhánh sớm; tăng cường bám sát đồng ruộng để phát hiện kịp thời, chính xác các loại sâu bệnh hại, từ đó có biện pháp diệt trừ hiệu quả; điều hành nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng đồng thời sẵn sàng các biện pháp chống úng khi có mưa lớn xảy ra.
NGÂN HUỖN

VŨ THƯ 100% HTX thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ

Huyện Vũ Thư hiện có 41 hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN). Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, 100% HTX đã chuyển đổi theo Luật. Những năm qua các HTX đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2013 đến năm 2018, được sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, huyện Vũ Thư đã xây dựng được 21 cánh đồng lớn sản xuất lúa, rau màu, đa số được các địa phương hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, mang lại giá trị sản xuất và hiệu quả cao hơn so với sản xuất đại trà. Các HTX thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phối hợp tích cực với các địa phương triển khai công tác phân vùng, đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao.

Đặc biệt, những năm gần đây, gắn với chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, các HTXNN đã có nhiều cố gắng trong điều hành sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và bà con nông dân. Ứng dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ra những sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, các HTXNN đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.
TIẾN DUNG (Đài TTTT Vũ Thư)

Đạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề huyện Kiến Xương vừa tổ chức khai giảng lớp dạy nghề may công nghiệp cho 35 lao động tại xã Quyết Tiến.

Trong 3 tháng, các học viên tham gia khóa học sẽ được đào tạo các kỹ năng cơ bản về nghề may, hoàn thiện một sản phẩm may, cách sử dụng thành thạo máy may công nghiệp... Đồng thời, được học tập, rèn luyện kỹ năng bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và tác phong công nghiệp của dây chuyền sản xuất. Toàn bộ học viên được miễn học phí. Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ học nghề theo đúng quy định và được định hướng giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp may mặc tại địa phương.

Đây là lớp dạy nghề đầu tiên trong chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2019 theo chỉ tiêu của UBND tỉnh do Trung tâm triển khai thực hiện.
VŨ DŨNG (Đài TTTT Kiến Xương)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách



Các đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sĩ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 21/7, tại Trạm Y tế xã Đông Xá, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình thương binh, liệt sĩ xã Đông Xá (Đông Hưng).

Tại chương trình, 150 đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sĩ đã được các y bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe, chế độ dinh dưỡng hợp lý và (Xem tiếp trang 4)
THU HOÀI - MAI THƯ

Giải võ thuật cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh năm 2019



Sáng ngày 21/7, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức giải võ thuật cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh năm 2019.

Tham dự giải có gần 200 võ sinh đến từ 10 câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trong tỉnh. Các võ sinh tham gia thi đấu ở 2 nội dung: thi quyền ở 2 hạng tuổi từ 14 tuổi trở xuống và từ 15 tuổi trở lên, thi đấu đối kháng lứa tuổi từ 14 đến 18 tuổi ở 2 hạng cân nữ và 4 hạng cân nam. Thông qua giải nhằm đưa võ thuật cổ truyền vào bộ môn giáo dục thể chất trong nhà trường và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trong thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân. Tạo điều kiện để các võ sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh đoàn kết. Tuyên truyền, phát triển rộng rãi môn võ cổ truyền của dân tộc, tạo khả năng tự vệ phòng, chống xâm hại tính dục, bạo lực học đường.

Sau một ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho 14 võ sinh xuất sắc, giải nhì cho 14 võ sinh và giải ba cho 28 võ sinh; trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích toàn đoàn cho các câu lạc bộ.
THU HIỀN

HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN THÀNH PHỐ Trao gần 300 suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhi

Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Bình tổ chức trao gần 300 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhi.

Đây là hoạt động của Hội Phụ nữ Công an thành phố chung tay hưởng ứng chương trình "Nói cháo nghĩa tình" do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động, được duy trì vào thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020.

Tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng những suất cháo nghĩa tình thể hiện tấm lòng của phụ nữ Công an thành phố với mong muốn giúp đỡ bệnh nhi nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn và yên tâm điều trị bệnh đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp đẽ người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
MINH NGUYỆT

Đồng hành với doanh nghiệp

(Xem trang 2)



Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thịnh Vương (thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương) giải quyết việc làm cho 50 lao động.

THÁI THỤY

Làm tốt công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(Xem trang 3)